



# การสร้างวัฒนธรรม

## No Gift Policy

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ปีการศึกษา 2567



โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและขับเคลื่อน วัฒนธรรม No Gift Policy ให้บุคลากรไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อคุณพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

#### 1. กิจกรรมการจัดทำประกาศเจตนากรณีเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ นายศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้จัดทำและลงนามในประกาศนโยบาย No Gift Policy และประกาศรวมถึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน



## วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรม  
องค์กรตามนโยบาย No Gift Policy  
ขององค์กรหรือหน่วยงาน



นายศุภโชค ปิยะสินธุ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี



ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2567



เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คนดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทาง แสดงเจตนากรณีที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3



[www.hrkschool.ac.th](http://www.hrkschool.ac.th)



โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี



0841956706

เรียนดี มีความสุข

## 2. กิจกรรมการจัดทำและมอบสื่อ (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้จัดทำสื่อป้ายโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ให้  
โรงเรียน หน่วยงานทุกกลุ่ม ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



### 3. กิจกรรม จัดทำป้ายประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์หลัก

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้จัดทำสื่อป้ายนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัล โดยนายศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

**NO!!**  
**GIFT POLICY**

**งดรับ  
งดให้ของขวัญ**

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ขอประกาศตนเป็น  
หน่วยงานที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัด **ไม่รับ** ของขวัญและของกำนัลทุก  
ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล

**นายศุภโชค ปิยะสันต์**  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
สพป.เชียงราย เขต 3

#### 4. กิจกรรมมอบนโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัลในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยนายศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ครูและบุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการประชุมวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 รวมถึงบรรยายให้ความรู้ถึงแนวปฏิบัติในการรับของขวัญตามที่สำนักงาน ปปช. กำหนดแก่ผู้บริหารได้นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



5. กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัล ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีร่วมลงนาม รับทราบนโยบาย No Gift Policy และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ภาพข่าวกิจกรรม



## ส่วนที่ 2

### การเสริมสร้างจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีจุดประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตสาธารณะมีความเป็นธรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิต เจริญปัญญา
4. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และต่อต้านการทุจริต
5. กิจกรรมอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กิจกรรมงานจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม



## กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีแม่เทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดห้วยน้ำขุ่น

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาอันเป็นที่สำคัญของชาติ ทำให้เกิดความรักและสามัคคีของคนในสังคมนั้นๆแสดงถึงความเจริญทางจิตใจของคนในสังคมเป็นเครื่องจูงใจให้คนทำความดีละเว้นความชั่ว

### ภาพกิจกรรม



## กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีจิตอาสา และจิตสาธารณะตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีในการสร้างผลประโยชน์ให้กับส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้ความสำคัญกับส่วนรวม หรือสิ่งอันเป็นสาธารณะสมบัติ

### ภาพกิจกรรม



## กิจกรรมพัฒนาจิตเจริญปัญญา

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในด้านการพัฒนาจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และยิ่งถือเป็นหน้าที่ของของพุทธบริษัทเพราะการพัฒนาสติและปัญญาด้วยการสวดมนต์ และเจริญภาวนาเพื่อ การพัฒนาจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นการบำรุงรักษาจิตให้เข้มแข็งผ่องใสบริสุทธิ์ ฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีสติ สมาธิ ปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง ทันทต่อเหตุการณ์ ทันทต่อโลก เกิดคุณธรรมประจำ มีสติระลึกได้อยู่เสมอ ไม่เป็นคนประมาท ไม่เป็นคนมักได้ไม่ถือโอกาส มีจิตใจที่เข้มแข็งผ่องใสและบริสุทธิ์

### ภาพกิจกรรม



## กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เช้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการสูบบุหรี่ และความรุนแรงของยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการสูบบุหรี่และการทุจริตคดโกงในชุมชน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต มีความตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันภัยจากโทษของการสูบบุหรี่ และการทุจริต

### ภาพกิจกรรม



## กิจกรรมอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เข้ารับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี มีความตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน

### ภาพกิจกรรม



## กิจกรรมงานจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

### การรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี นำคณะครู บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยการลดความชุกของลูกน้ำยุงลายด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท โดยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรค ไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจาย

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสำนึกที่ดีและรักในชุมชน

### ภาพกิจกรรม





โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน